

สรุปตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของ นายแพทย์สมฤกษ์ จิงสมาน ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายทั้งปี
๑	ร้อยละการบริการประชาชนในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๔๕
๒	ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๑๕
๓	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms ได้รับยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น	๔๐	ร้อยละ ๑๐
รวม			๑๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเด็นการประเมิน ประสิทธิภาพดำเนินงาน (Performance Base)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
๑. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตาม ตามหลักภารกิจ/แผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน หรือ งานประจำตามหน้าที่ปกติ (Function KPIs)	๑. ร้อยละการบริการ ประชาชนในระดับปฐม ภูมิที่ได้รับการรักษาด้วย การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๔๕	๑. สร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายหน่วยบริการ สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ๒. พัฒนาศักยภาพแพทย์ แผนไทยในหน่วยบริการ สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ให้มีความเชี่ยวชาญ	๑. หน่วยบริการ สาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิมีนโยบาย/ แผนการใช้ยาสมุนไพร อย่างน้อย ๑๐ รายการ ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน และมี รายการยาสมุนไพร ทดแทน อย่างน้อย ๓ รายการ ๒. มีการจัดบริการ อย่างน้อย ๕ โรค/ กลุ่มอาการ เช่น NCD LTC PC อาการดูแลหลังคลอด ผู้สูงอายุและอาการ เจ็บป่วย(Common Diseases)เบื้องต้น	๑. หน่วยบริการ สาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิมีการใช้ยา สมุนไพร อย่างน้อย ๑๐ รายการ ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ๒. ประชาชนมารับ บริการในหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ได้รับการ รักษาด้วยการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๔๓	๑. หน่วยบริการ สาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิมิมีรายการ ยาสมุนไพรทดแทน อย่างน้อย ๓ รายการ ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ๒. ประชาชนมารับ บริการในหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ได้รับการ รักษาด้วยการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๔๔	ประชาชนมารับ บริการในหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ได้รับการ รักษาด้วยการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๔๕	
	๒. ร้อยละของจำนวน ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ กลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแล ด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๑๕	๑. พัฒนารูปแบบการดูแล ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะกลาง (Intermediate care) ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก โดยบูรณาการกับแนวทาง การรักษาของแพทย์แผน ปัจจุบัน	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการ ดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและ	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการ ดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและ	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการ ดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและ	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการ ดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและ	

ประเด็นการประเมิน ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
				๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจ การจัดบริการ IMC ด้วย การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ	การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๘	การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๑๐	การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๑๓	การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๑๕	
๒. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย นโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda KPIs)	๓. ร้อยละของผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms ได้รับยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น	๔๐	ร้อยละ ๑๐	๑. สื่อสารนโยบายและ แนวทางการดำเนินงาน สู่ผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้ การใช้ยาสมุนไพรในระบบ บริการสุขภาพ	มีแนวทางการ ดำเนินงาน และ การกำหนดรายการ ยาสมุนไพรมุ่งเน้น ทดแทนแผนปัจจุบัน ในกลุ่มโรค/อาการ ทั่วไป ๑๒ รายการ	ผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms ได้รับยาสมุนไพร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	๑. มีการใช้ยา สมุนไพรมุ่งเน้น ทดแทนแผนปัจจุบัน ในกลุ่มโรค/อาการ ทั่วไป ๑๒ รายการ ๒. ผู้ป่วยที่ได้รับ การวินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms ได้รับยาสมุนไพร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘	ผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms ได้รับยาสมุนไพร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	
๓. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามหลัก ภารกิจพื้นที่ (Area KPIs)	----- ไม่มี -----								